
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ ้าหลวง 

นสพ.ทุกฉบบั  
ทวีีทุกช่อง 

 

  -เสนอข่าว แผนปฏิบัติการค้นหา โค้ชและนักเตะเยาวชน “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” รวมทั้งหมด 13 คน สูญ

หายไปในถ า้หลวง-ขนุน า้นางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย นานกว่า 5 วันแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมก าลังเร่งหาทุก

ช่องทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่มีอุปสรรคมากมายทั้งมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท าให้น า้ไหลเข้าไปในถ า้

ระดับน า้ท่วมสงู  พร้อมเร่งสูบน า้ออกเป็นระยะ ขณะที่ “หน่วยซีล” จัดทมีชุดใหญ่ลุยภารกจิหมุนเวียนสับเปล่ียน

ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนชุดลาดตระเวน ยังคงเดนิป่าค้นหาโพรงทางเข้าถ า้เป็นแนวทางเลือกหาผู้สญูหาย แต่ยังไร้วี่แวว 

  พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธไ์ด้ชี้ แจงที่ประชุม ครม. ถึง

พระราชกระแสรับสั่งของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานก าลังใจถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการ

ตดิตามนักฟุตบอลและโค้ชทมีหมูป่าอะคาเดมี่ ทั้ง 13 คน ซึ่งตัดสนิใจว่าจะเดินทางไปในวันที่ 29มิถุนายน เพ่ือไป

พบปะและให้ก าลังใจผู้ปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏบิตังิานในพ้ืนที่ ทั้งคนไทยและขอบคุณชาวต่างชาติ

ที่มาร่วมช่วยเหลือ พร้อมก าชับว่าขอให้เจ้าหน้าที่ท างานตามปกติ ไม่ต้องจัดเตรียมใครมาต้อนรับเป็นพิเศษ ไม่ให้

การท างานหยุดชะงัก หากนายกฯสงสยัจะถามถงึปัญหาและอปุสรรคต่างๆ เอง 

    ด้าน นพ.ธนสาร พฤฒิสถาพร แพทย์คณะ ม.มหิดล เป็นอาสากู้ภัยที่เคยเดินทางไปกู้ชีพผู้ประสบภัยที่ประเทศ

เนปาล เปิดเผยว่า เดก็และโค้ชรวม 13 คน เป็นนักกีฬามีร่างกายแขง็แรง กล้ามเนื้ อ และไขมันมีพลังงานสะสม 

สภาพที่อยู่ตามรายงานคาดเดก็อยู่ในห้องโถงใหญ่มีน า้ไหลผ่าน มีออกซิเจน อุณหภมูิภายในถ า้ประมาณ 20 องศา

เซลเซียส ร่างกายเคลื่อนไหวน้อย เดก็และโค้ชดื่มน า้ที่ไหลจากร่องเขาได้ ภายในถ า้ไม่มีพาหะน าโรค นักท่องเที่ยว ที่

เคยเข้าไปในถ า้แล้วออกมาไม่เคยมใีครป่วย เชื่อมั่นว่าเดก็และโค้ชยังมชีีวิตอยู่อย่างแน่นอน 

   นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ร่างกายของคนเราโดยปกติแล้วจะสามารถขาดน ้าและ

อาหารได้ประมาณ 3-7 วันขึ้นอยู่กับสภาพความแขง็แรงของร่างกาย หากร่างกายขาดเพียงอาหารแต่ยังมีน ้าดื่ม

สามารถอยู่ได้นาน 30-45 วัน กรณ ี13 คนนั้นเชื่อว่าเรื่องการขาดอาหารยังไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าทั้งหมดเป็นนักกฬีา

ซึ่งจะมร่ีางกายที่แขง็แรง ที่ผ่านมาเคยพบว่ามคีนเคยอดอาหารได้เป็นเวลานานถงึ 70 กว่าวัน แต่กเ็ป็นการอดอาหาร

ที่ร่างกายไม่ได้ท ากจิกรรมอะไรเลย 

   นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมคร.เตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีมจากสคร.ที่ 1 

เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง และร่วมด าเนินการกบัสสจ.และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ส าหรับเรื่อง

สขุภาพของเดก็ๆนั้น สภาพร่างกายอาจอ่อนแรงบ้างและอาจมบีาดแผลเลก็ๆ ขดีข่วนตามแขนขา แต่เดก็ทั้งหมดเป็น

นักกฬีาคาดว่าสภาพร่างกายจะสามารถปรับตัว และอดทนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้  เดก็อาจจะป่วยด้วย

โรคทั่วไปเช่น โรคไข้หวัด โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคน า้กดัเท้า เป็นต้น ส่วนกรณีโรคติดต่อจากสตัว์สู่คน 

โดยเฉพาะค้างคาวที่มักอาศัยอยู่ในถ า้ ขอให้ข้อมูลว่าแม้ว่าจะมีรายงานจากต่างประเทศเกี่ยวกับการติดเชื้ อจาก

ค้างคาวในบางประเทศ แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายจากค้างคาวแพร่ไปสู่คนแต่

อย่างใด  

กรงุเทพธรุกจิ  
คมชัดลึก 

  -เสนอบทความ “จุดถ่ายเท 'ถ า้หลวง' มอีอกซิเจนเชื่อ 13 คนทนได้” โดยนพ.สรุะ เจตน์วาท ีแพทย์เวชศาสตร์การ

บิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการล าเลียงผู้ป่วยและกู้ชีพทางอากาศ กล่าวถึง กฎ 3-3-3 ของการมีชีวิตรอดไว้ว่า "ขาด

อากาศ 3 นาท ีขาดน า้ 3 วัน ขาดอาหาร 3 สปัดาห์" และน า้เป็นสิ่งส าคัญมาก ถึงแม้ว่า น า้ในถ า้อาจจะไม่สะอาดนัก 

มีเชื้ อโรคพอสมควร แต่กด็ีกว่าไม่มี แม้แต่ในเรื่องของอุณหภูมิถ า้ ควรยืนกันเป็นวงกลมจับมือกนัไว้เพ่ือเพ่ิมความ

อบอุ่น และเมื่ออยู่ในถ า้นานๆ ภายในมีความชื้ นสัมพัทธ์มาก อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงกว่าปกติ เนื่องจาก

ภายในถ า้อาจจะมีเชื้ อโรคที่ไม่เคยเจอ เพราะอยู่ในถ า้ลึก ดังนั้นโอกาสที่ทั้ง 13 คนจะออกมาจากถ า้แล้วเจบ็ป่วยก็

เป็นไปได้ สิ่งส าคญัคอืการมสีติ 

7 มีนาคม 2560 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

  ด้าน ศ.นพ.สนัต ์หัตถรีัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ ป่วยเบื้องต้น

ต้องดูแล สภาพร่างกายก่อนว่าอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์พร้อมส าหรับการเคล่ือนย้ายไปโรงพยาบาลหรือไม่ เชื่อว่าหน่วย

ซีลมทีกัษะความรู้ความสามารถในการประเมนิและดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 

   นพ.ฉันชาย สทิธพัินธุ ์รองผอ.รพ.จุฬาลงกรณ ์กล่าวว่า หากทั้ง 13 คนถ้าอยู่ในที่ที่มอีากาศถ่ายเทสะดวกเชื่อว่าไม่

น่าจะมปัีญหา ขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมของถ า้ เพราะออกซิเจนในอากาศไม่ได้น้อยลง และสิ่งส าคัญคือเรื่องของพลัง

ใจ หากเข้มแขง็ ไม่ตกใจ ระดบัการหายใจกจ็ะสม ่าเสมอ การรับปริมาณออกซิเจนกจ็ะคงที่ 

  ขณะที่ อันมาร์ เมียร์ซา ผู้ประสานงานแห่งชาติของคณะกรรมการกู้ภัยภายในถ า้แห่งชาติของสหรัฐ กล่าวว่า หาก

สภาพอากาศภายในถ า้ "ไม่เยน็จนเกนิไป"กลุ่มผู้สูญหายอาจสามารถมีชีวิตรอดได้นานถึง 1 เดือน โดยดื่มเพียงน า้

จากแหล่งน า้ภายในถ า้ 

   ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรือง วรวัฒน์ อธบิดกีรมสขุภาพจิต กล่าวว่า ขอให้ครอบครัวและญาติช่วยเป็นก าลังซึ่ง

กันและกัน มั่นใจว่าผู้พลัดหลงทั้ง 13 คน เป็นทีมฟุตบอล ซึ่งจะมีสภาพจิตใจที่เข้มแขง็จากเล่นกีฬา มีสุขภาพ

แข็งแรงอยู่แล้ว มีทักษะประสบการณ์การเรียนวิชาลูกเสือมาระดับหนึ่ ง จะสามารถเอาชีวิตรอดได้ ซึ่ งทีม

สขุภาพจิตเอม็แคท โรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เตรียมพร้อมในการดูแลสภาพจิตใจและสภาวะ

ความเครียดหลังเผชิญเหตกุารณ ์

กรงุเทพธรุกจิ   -เสนอบทความ เชื้ อร้ายใน 'ถ า้' ลึก โดยหมอลอ็ต-นายสตัวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน สตัวแพทย์ของกรมอุทยาน

แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช เปิดเผยว่า ระยะเวลาที่ยาวนานเป็นปัจจัยเสี่ยง แต่ที่เสี่ยงย่ิงกว่าคอืการที่ต้องสมัผัสกบั

สิ่งปฏกูิลของค้างคาวอาจอนัตรายเกนิคาดคิด ทางรอดที่เขาจะเอาตัวรอดได้คือดื่มน า้ และน า้ที่เขาจะดื่มได้ช่วงนี้คือ

อะไร น า้ในถ า้เวลาฝนตกจะขุ่น มสีิ่งปฏกูิล มโีคลน แต่น า้ที่คนติดถ า้นึกถึงและจะดื่มกนิคือน า้ที่หยดตามหินในถ า้ นี่

แหละน่ากลัว เพราะค้างคาวเกาะตามเพดานถ า้ จึงเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคพวกนี้ เข้าไปโดยตรง 

  คนอกีกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคือ 'เจ้าหน้าที่' เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายวัน การท างาน

วันละ 24 ชั่วโมง ร่างกายทุกคนสะสมความอ่อนล้า ทั้งแบกหาม น าเคร่ืองมอืช่วยเหลือต่างๆ เข้าไปข้างใน ในบางจุด

เปิดพัดลมเพ่ือระบายอากาศ ข้อดีคือระบายอากาศ แต่ข้อเสียคือเชื้ อโรคฟุ้งกระจายด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงต้อง

ได้รับการดูแลอย่างด ีทั้งสขุอนามยั อาหารการกนิ ที่หลับที่นอน ทุกอย่างต้องสะอาด 

   กรณีนี้  บริบทของเหตุการณ์ไม่เหมือนที่ใดมาก่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั่วโลกจับตาและส่งทีมเข้ามาค้นหาและ

ช่วยเหลือส่วนหน่วยงานของไทยกพ็ร้อมรับมือมาก  เราเตรียมรถพยาบาล 13 คัน แพทย์ 13 ทีม มีระบบป้องกัน 

พอได้ตัวมาปุ๊บเราแยกคนแยกคัน ใครมีอาการอะไรกเ็ข้าห้องเฝ้าระวังพิเศษ คนไม่เกี่ยวข้องไม่มีสทิธสิัมผัส อย่าง

น้อย 7 วัน เพราะเชื้ อโรคบางชนิด เช่น เชื้ อโรคที่ท าให้เกดิปอดอกัเสบหรือไข้สมองอกัเสบ ใช้เวลาแสดงอาการ 9-

21 วัน 

 ขยะพษิ 

เดลินวิส ์   -จ.ราชบุรี กรณชีาวบ้านในพ้ืนที่ ต.น า้พุ อ.เมอืงราชบุรี และพ้ืนที่ ต.รางบวั อ.จอมบงึ ได้รับความเดือดร้อนมากว่า 

16 ปี จากปัญหาโรงงานรับก าจัดกากขยะทิ้งสารพิษ ท าให้น า้ใต้ดนิปนเป้ือนสารเคม ีและไม่มกีารฟ้ืนฟูแหล่งน า้ใต้ดิน 

จนกรมโรงงานอตุสาหกรรม มหีนังสอืสั่งปิดโรงงาน รวมถงึเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท แวกซ์ กาเบจ็ รีไซเคิล เซน

เตอร์ จ ากดั ตั้งอยู่เลขที่ 54/1 หมู่ 8 ต.รางบวั อ.จอมบงึ 

    ล่าสดุ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลพบว่า เมื่อปี 60 ทางโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มผีลการสุ่มตรวจสขุภาพชาวบ้านหมู่ 

1 ต.น า้พุ จ านวน 82 คน (ชาย 26 คน หญิง 56 คน) โดยมีระยะห่างระหว่างบ้านไปยังโรงงานใกล้สดุ 0.5 กม. ไกล

สดุ 6 กม. พบปัญหาสขุภาพมากที่สดุได้แก่ โรคความดนัโลหิตสงู และระบบผิวหนัง รองลงมาเป็นระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อ อาการเวียนศีรษะมนึงง   นอกจากนี้มตีวัแทน 26 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารโลหะหนักจ านวน 4 

รายการ ได้แก่ แมงกานีส ตะกั่ว นิกเกลิ และสารหนู  ผลตรวจพบค่าแมงกานีส มค่ีาเกนิมาตรฐาน จ านวน 25 คน 

    นายวิเชียร คนใหญ่ อายุ 50 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ต.น ้าพุ ซึ่งเป็น 1 ใน 25 คน ที่ได้มีการตรวจสุขภาพกับทาง

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และพบว่ามีค่าของแมงกานีส และตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐานที่ก  าหนด กล่าวว่า ตนรู้ สึก

หวาดกลัวว่าสารที่ตรวจพบในเลือดจะท าอนัตรายต่อชีวิต เนื่องจากที่ผ่านมาตนมอีาการคล่ืนไส้ ปวดเมื่อยตวัมาตลอด 

   -ส่วนที่ จ.นครปฐม นางเตือนใจ ฤทธสิงิห์ พร้อมชาวบ้านในชุมชนซอยบางกระออม ต.ยายชา อ.สามพราน กว่า 
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10 คน เดนิทาง ไปที่ อบต.ยายชา เพ่ือถามหาผู้รับผดิชอบความเดอืดร้อน จากกล่ินเหมน็ของสารเคมทีี่มผู้ีแอบน ามา

ทิ้งในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังรับแจ้งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ และวันรุ่งขึ้น ผวจ.

นครปฐม กเ็ข้ามาดูที่เกดิเหต ุแต่จนถงึวันนี้ ผ่านไปกว่า 2 สปัดาห์ ยังไม่มใีครท าอะไร 

   ด้านนางวาสนา กลิ่นพยอม นายกอบต.ยายชา เปิดเผยว่า อบต.ได้ท าหนังสอืทวงถามความคืบหน้ากบัพนักงาน

สอบสวนสภ.โพธิ์แก้ว ได้รับค าตอบเพียงว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนปัญหากล่ินเหมน็ของสารเคมี

ที่มีผู้แอบน ามาทิ้ ง ท้องถิ่นท าได้แค่น าปูนขาวไปโรยปรับสภาพให้เป็นกลาง เพ่ือลดปัญหากล่ินที่ฟุ้งกระจาย ซึ่งมี

ผู้ป่วยโรคทางเดนิหายใจแล้วจ านวนมาก 

  -จ.สมุทรปราการ นายชนะ หงวนงามศรี ประธานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ อบจ.สมุทรปราการ พร้อม

เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ ร่วมกนัตรวจสอบโรงงานฟอกหนังสตัว์ ตั้งอยู่ท้ายซอยบุญมีทรัพย์ กม.34 

หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง หลังได้รับการร้องเรียนว่า ลักลอบปล่อยน า้เสยีลงแม่น า้เจ้าพระยา โดยเจ้าหน้าที่จึงสั่ง

หยุดปล่อยน า้จากบ่อบ าบดัน า้เสยีชั่วคราวเพ่ือรอการแก้ไข ให้เวลา 15 วัน 

  -ทางด้าน เวบ็ไซตข่์าวเดอะ การ์เดยีน ขององักฤษ รายงานว่า ที่ประเทศไทยซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวด ได้

กลายเป็นแหล่งที่ทิ้ งขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่ไทยก าลังกวาดล้าง เนื่องจากเกรงว่า

ประเทศจะกลายเป็นแหล่งใหญ่ที่ทิ้งขยะของโลก  

 อาหารเสริมผสมไซบูทรามีน 

ไทยโพสต ์
 

  -เสนอข่าว ที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มกีารแถลงข่าว "ไซบูทรามนี : อนัตราย สถานะทางกฎหมายและการลักลอบ

น าเข้า" เภสชักรหญิงนิยดา เกยีรติยิ่งองัศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่า แม้ทาง อย. 

จะมีการประชุมเตรียมยกระดับสารไซบูทรามีนให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แต่กพ็บว่ายังมีการฝ่าฝืน

จ าหน่ายในออนไลน์ และแม้ว่าข่าวจากสื่อมวลชนจะเตือนให้ระวัง แต่กย็ังมีคนหลงเชื่อซื้ อหามารับประทาน จากการ

เกบ็ข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2561 พบว่ามีผู้เสยีชีวิตจากผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเฉล่ียปีละ 2 ราย แต่ในปี 2561 เพียง

แค่คร่ึงปี เสยีชีวิตแล้ว 4 ราย มากที่สดุ จึงอยากเรียกร้อง อย. กรมศุลกากร และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกนัช่วยแก้ไข

และเฝ้าระวัง ให้มกีารตรวจสอบการน าเข้า และจับปรับร่วมกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

      นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อ  านวยการ รพ. รามาธบิด ีและหัวหน้าศูนย์พิษวิทยา กล่าวว่า สตูรโครงสร้างของไซบูท

รามนี มโีครงสร้างทางเคมคีล้ายยาบ้า ผลข้างเคยีงคอืท าให้เบื่ออาหาร ปัจจุบนัทางการแพทย์ได้ยกเลิกการใช้ไปแล้ว 

      เภสชักรวสนัต ์มคีุณ เภสชักรโรงพยาบาลวาริชภมู ิจ.สกลนคร กล่าวว่า ปัญหายาลดน า้หนักระบาด ซื้อหาง่าย ซึ่ง

เครือข่ายของเภสัชกรภาคอีสานพบว่า มีคนไข้หลายรายมาหาแพทย์ด้วยอาการใจสั่น ท้องเสีย และมีอาการระบบ

ประสาท เป็นผลจากไซบูทรามีน หากไม่มีการซักประวัติคนไข้ให้ดี จะไม่รู้ เลย และแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และยัง

พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เกินครึ่ง ซื้ อหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน ้าหนักมาจากเว็บไซต์ จึงอยากเรียกร้องให้มีการ

ควบคุมตรวจสอบ 

 ค าหา้มใชโ้ฆษณา 

ไทยรัฐ 
ผู้จัดการออนไลน ์

 
 

  -เสนอข่าว นพ.วันชัย สตัยาวุฒิพงศ์ เลขาธกิาร อย. กล่าวถึงกรณีค าต้องห้ามการตั้งชื่อผลิตภัณฑส์ขุภาพและการ

โฆษณา เช่น Extra White , Slim ว่า ผลิตภัณฑเ์หล่านี้มักจะเป็นผลิตภัณฑท์ี่ลักลอบผลิตอยู่แล้ว หรือมาย่ืนจดแจ้ง
อย่างหนึ่งไปผลิตจริงอีกอย่างหนึ่ง และมีการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาต ซึ่งทาง อย.ก็พยายามด าเนินการกวาดล้าง

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ถูกกฎหมายที่มีการตั้งชื่อสินค้าด้วยค าเหล่านี้  หากตรวจสอบพบกจ็ะมีการส่ง

หนังสอืแจ้งเตอืนไปยังบริษัทให้ด าเนินการแก้ไข 
    ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.ส านักอาหาร อย. กล่าวว่า ส านักอาหารไม่อนุญาตให้ใช้ค าว่า “Slim” ในผลิตภัณฑ์
อาหาร ทั้งการตั้งชื่อผลิตภัณฑ ์รุ่นผลิตภัณฑ ์หรือการโฆษณา ส่วน Extra White กห้็ามเช่นกนัเพราะไม่มีอาหารใดที่
กนิแล้วช่วยให้ขาวได้ ปัญหาหนึ่งที่เกดิขึ้นคือเป็นการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาต โดยเฉพาะในกลุ่มเคร่ืองส าอาง ส่วน

ก่อนหน้านี้ที่มีย่ีห้อต่างๆใช้ค าเหล่านี้  กม็ีการย่ืนหนังสอืให้มีการปรับการใช้ค า ส่วนผลิตภัณฑท์ี่จะย่ืนขอใหม่กจ็ะมี

การตรวจสอบไม่ให้ใช้ค าเหล่านี้   หากพบกจ็ะไม่ให้ขึ้นทะเบยีนหรือจดแจ้ง  

 การตรวจสอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 

เดลินวิส ์คอลัมน ์
จดหมายถงึเดลินวิส ์

  -เสนอจดมายจาก สมชาย ปรีชาทวีกิจ   รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการอย. ชี้ แจงข้อมูลเพ่ิมเติม

เกี่ยวกบัการอนุญาตและการตรวจสอบผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอาง ดังนี้  1. สธ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธกีาร 
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และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพเครื่องส าอาง และเพ่ิม

มาตรฐานในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 

2561 โดยเนื้ อหาของประกาศก าหนดให้สถานที่ผลิตและน าเข้าเคร่ืองส าอางต้องปฏบิัติตามอย่างเคร่งครัด       2. 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้รับจ้างผลิตเคร่ืองส าอางที่มาขอจดแจ้งตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะต้อง

ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยทันที และต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่จาก

เจ้าหน้าที่ จึงจะจดแจ้งเคร่ืองส าอางได้  ส าหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่จดแจ้งไว้แล้ว อย. และสสจ. จะลงพ้ืนที่

ตรวจสอบสถานประกอบการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 เดอืน นับจากวันที่ประกาศมผีลบงัคบัใช้      3. อย. ได้ส่งหนังสอื 

ลงทะเบียนไปยังผู้ประกอบการเครื่องส าอางทุกแห่งทั่วประเทศ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องส าอางทุก

ราย หลังจากได้รับหนังสอืยืนยันแล้ว ให้มาด าเนินการยืนยันตัวตนในการด าเนินกจิการกบั อย. หรือสสจ.ที่เป็นที่ตั้ง

ของสถานที่ผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองส าอางของตน หากไม่มาแจ้งด าเนินการยืนยันตัวตน ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับ

หนังสอืลงทะเบยีนดงักล่าวแล้ว อย. จะมมีาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งดงักล่าวต่อไป 

    ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปฏบิัติตามประกาศฯ หรือมิได้มีการผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง ณ สถานที่ที่

ได้แจ้งไว้ จะต้องมาแจ้งยกเลิกการประกอบกจิการและขอยกเลิกใบรับจดแจ้งทั้งหมดโดยเรว็ เพราะหากต่อมาตรวจ

พบว่ายังด าเนินกจิการอยู่ จะถูกด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 เพิม่ค่าปรบัแพทยใ์ชทุ้น 

ไทยรัฐ 
ผู้จัดการออนไลน ์
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

 

  -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถงึกรณทีี่ประชุมโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2561-2562 มมีตยิืนยันการผลิตแพทย์เพ่ิมปีละ 3,000 คน ว่า ที่ผ่านมาการผลิตแพทย์ระบบปกตไิม่เพียงพอ 

จึงต้องมโีครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ล่าสดุ นพ.อดุม คชินทร รมช.ศึกษาธกิาร และนพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. 

พิจารณาจากสดัส่วนแพทย์ต่อการดูแลประชากร และเพ่ือรอบรับการดูแลสขุภาพผู้สงูอายุ แล้วจึงเสนอให้คงตัวเลข

การผลิตแพทย์ที่ 3,000 คน ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีระบบกระจายแพทย์ที่ดี เมื่อเพียงพอแล้วรัฐอาจ

พิจารณาลดทุนเรียนแพทย์ อนาคตคนที่เรียนแพทย์จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง 
     ส่วนการเสนอแก้ไขสญัญาเพ่ิมค่าปรับจาก 4 แสนบาทเป็น 5 ล้านบาท เพราะสญัญาเดิมใช้มานานแล้ว ปัจจุบัน 

หลายคนสามารถจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวได้ทันทีแลกกับการไม่ต้องไปใช้ทุน บางคนมีผู้ออกเงินจ่ายให้ก่อนด้วยซ า้ 

ขณะที่การลงทุนเรียนแพทย์ค่อนข้างสงู จึงมกีารเสนอตวัเลขค่าปรับที่ 5 ล้านบาท ทั้งนี้  ค่าปรับในส่วนของแพทย์ที่ไป

เรียนเฉพาะทางจะคดิจากเงินเดอืนที่ได้รับ โดยคดิเป็น 2 เท่าของเวลาที่ไปเรียน แต่หากเป็นสาขายอดนิยมกจ็ะคิด 3 

เท่า เพราะมโีอกาสไปท างานที่อื่นมากกว่า อย่างไรกต็ามยืนยันว่าการเพ่ิมค่าปรับไม่ต้องมีการจ่ายเงินค า้ประกนัใดๆ

ก่อนอย่างแน่นอน และเหตผุลในการปรับเพ่ิมค่าปรับดงักล่าวไม่ใช่เพราะอยากได้ค่าปรับ แต่อยากได้บุคลากรท างาน

ใช้ทุนครบ 3 ปี  ส าหรับการเปล่ียนสญัญาค่าปรับใหม่คาดว่าจะเร่ิมได้ในปีการศึกษา 2562 เพราะไม่ทนัปีการศึกษา 

2561 ที่รับนักศึกษาและท าสญัญาไปแล้ว 

 

มตชิน ข่าวสด 

เฮลทแ์คร ์2018 

   -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว. สธ. เป็นประธานเปิดงาน'เฮลทแ์คร์ 2018 สายตาดีมีสขุ" มหกรรม

สขุภาพที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมปาฐกถาพิเศษเร่ือง "สถานการณส์ขุภาพตาของคนไทย" กจิกรรมที่ได้รับความ

สนใจมากคือการตรวจโรคทางตาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว การตรวจคัดกรองโรคทางตาของโรงพยาบาลเมตตา

ประชารักษ์ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าผ่านเคร่ืองอเีคจี การตรวจความเสี่ยงของโรคเบาหวานจับชีพจรโดยแพทย์แผน

จีน บริการกายภาพบ าบัดช่วงคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม รวมถึงบริการนวดแผนไทย คอ บ่า ไหล่ เท้า ของ

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บูธผักพ้ืนบ้านบ ารุงสายตาของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก โดยมบีริการน า้อญัชันใบเตยให้ชิมฟรีงานเฮลทแ์คร์ 2018 สายตาดีมีสขุ จะจัดไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค. เวลา 

10.00-20.00 น. ที่เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริิกติิ์ 

 

สวท.  ส านักข่าวไทย 

แกปั้ญหาสบัปะรดลน้ตลาด 

   - เสนอข่าว พญ.อมัพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ สับปะรดไทยก าลังประสบปัญหา
ราคาตกต ่า  ทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและดีต่อสขุภาพตนเอง คือการส่งเสริมคนไทย

หันมากนิผลไม้  โดยสบัปะรดมคีุณค่าทางโภชนาการอดุมด้วยเบต้าแคโรทนี วิตามนิซี และใยอาหาร ช่วยบ ารุงสายตา 
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ต้านการอกัเสบ เพ่ิมระบบภมูคุ้ิมกนั และลดความเสี่ยงมะเรง็ นอกจากนี้ ยังมีวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหลก็ เลือกกนิ

สบัปะรดแทนการกนิขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน และเคร่ืองดื่มรสหวาน เพ่ือสขุภาพที่ดกีว่า  แต่ที่พิเศษในระยะนี้  คือได้
ร่วมช่วยเหลือเป็นก าลังใจแก่พ่ีน้องเกษตรกรอกีด้วย   

มตชิน - เสนอข่าว นายอธษิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผอ.รพ.ล าปาง ได้ช่วยซื้อสบัปะรดกว่า 50 ตนัจากเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดที่ 

จ.ล าปาง โดย 20 ตันแรก จะขนเข้าไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กฟผ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ  ส่วนอกี 30 ตัน จ าน าไปแจกจ่ายฟรีที่ รพ.หลายแห่ง ได้แก่ รพ.สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราช จ.ตาก, รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์, รพ.ล าพูน และที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่  ที่ผ่านมามีผู้

บริจาคเงิน 4 แสนบาท เพ่ือซื้ อผลผลิตจากเกษตรกรมาแล้ว 20 ตัน น าไปแจกผู้มารับบริการและญาติผู้ป่วยที่หน้า 

รพ.ล าปาง 

 

มตชิน 

สดุสปัดาห์ 

รางวลัเลิศรฐั  

  -เสนอข่าว   กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมนิ รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเดินหน้าพัฒนาคนให้มี

ประสทิธภิาพ เป็นคนดี มคีุณค่าและมคีวามสขุ ภายใต้จุดยืน "งานส าเรจ็ คนเป็นสขุ ก้าวสู่ SMART DDC" เน้นสร้าง

ก าลังคนให้เป็น "นักควบคุมโรค"  

 

ไทยรัฐ 

จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัเด็ก 

  -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ปกครองควรสร้างทศันคติที่ดีเกี่ยวกบั

การไปโรงเรียนให้แก่เดก็ เพ่ือท าให้เดก็อยากไปโรงเรียน โดยแนะน าว่าการพูดคุยอย่างเดียวไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง

ใช้เทคนิคเสริมทางบวก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเดก็ ท าให้รู้สกึสนุกและมีความสขุ โดยสาเหตุที่เดก็ไม่

อยากไปโรงเรียนอาจเป็นเพราะรู้สกึว่าตัวเองท าอะไรเก่งไม่เท่าเพ่ือนๆ เพราะพ่อแม่ดูแลอย่างดี ไม่เคยให้ท าอะไร

ด้วยตวัเอง เดก็จึงยิ่งขาดความมั่นใจเข้ากบัเพ่ือนไม่ได้จึงไม่อยากไปโรงเรียน โดยปกตแิล้วอาการไม่อยากไปโรงเรียน

จะเป็นช่วง 2-3 สปัดาห์ของการเปิดเรียน ควรรอให้เดก็ปรับตวักบัสิ่งแวดล้อมใหม่สกัระยะกจ็ะดขีึ้นเอง 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ศูนยฟ้ื์นฟูคนไรบ้า้น 

  -เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เปิดศูนย์ฟ้ืนฟูและ

พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านแห่งแรกในภูมิภาคในเชียงใหม่ และเตรียมเปิดอีก 2 ศูนย์ ขอนแก่นและรังสิต เพ่ือ

แก้ปัญหาคนไร้บ้าน  

   นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.ส านักสนับสนุนสขุภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การส ารวจล่าสดุเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามีคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  75 คน ลดลงจากเดิม 160 คน สะท้อนว่าการ

ท างานในเร่ืองนี้  เกดิผลที่น่าพอใจ แม้จะมจี านวนน้อยเมื่อเทยีบกบัคนไร้บ้านใน กทม. แต่กม็ีสภาพปัญหาทั้งในทาง

คุณภาพชีวิตและสขุภาพที่ย ่าแย่กว่าคนไร้บ้านในกรงุเทพฯ     เช่น คนไร้บ้านเชียงใหม่ติดสรุาสงูถึง 64% ขณะที่คน

ทั่วไปมสีดัส่วนประมาณ 30% คนไร้บ้านเชียงใหม่สบูบุหร่ีสงูถึง 62% ขณะที่คนทั่วไปที่สบูบุหร่ีเป็นประจ ามีสดัส่วน

อยู่ที่ 18% คนไร้บ้านเชียงใหม่กว่า 70% เป็นโรคไม่ตดิต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระเพาะ โรคมะเรง็ปอด 

เป็นต้น  นอกจากนี้  พบว่าคนไร้บ้านเชียงใหม่มอีตัราการเสยีชีวิตค่อนข้างสงู ประมาณ 10-20% ของคนไร้บ้านรวม

ในแต่ละปี สาเหตกุารเสยีชีวิตส่วนใหญ่เกดิมาจากโรคปอดและการตดิเชื้อทางเดนิหายใจ สะท้อนให้เหน็ว่าการอาศัย

ในพ้ืนที่สาธารณะเป็นความเสี่ยงทางสขุภาพที่ส  าคญั  

      ทั้งนี้  คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงทางสขุภาพที่สดุกลุ่มหนึ่งของสงัคมไทย ที่ต้อง

สนับสนุนทั้งในด้านการเข้าถึงสิทธิสุขภาพ สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและการฟ้ืนฟูสุขภาวะให้สามารถตั้งหลักชีวิตด้วย

ตนเองและกลับคืนสู่สงัคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจ.เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 พ้ืนที่น าร่องการด าเนินงานส าคัญของ สสส.

และภาคเีครือข่าย 

 
มตชิน  ข่าวสด 

สาเหตุของฟันตกกระ 
     - เสนอข่าว นพ.วันชัย สตัยาวุฒิพงศ์ เลขาธกิาร อย.กล่าวว่า นมฟลูออไรด์เป็นการผลิตขึ้นเพ่ือส่งให้เฉพาะบาง

โรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาขาดฟลูออไรด์ แต่ปัญหาการชะลอรับซื้ อเนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบขนส่ง  ท าให้มีการ

หลุดออกไปจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจึงให้ยุตกิารผลิตไปก่อน 
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       ภญ.สภุัทรา บุญเสริม ผอ.ส านักอาหาร อย.กล่าวว่า ตามปกตจิะมกีารก าหนดพ้ืนที่เป็นโซนว่า พ้ืนที่ใด เดก็ควร

ได้รับนมผสมฟลูออไรด์ ส่วนเกิดปัญหาเดก็ฟันตกกระจากการรับนมผสมฟลูออไรด์มากเกินไปต้องพิจารณาจาก

ปัจจัยอื่นด้วย ไม่ใช่รับนมผสมฟลูออไรด์เข้าไปแล้วเกิดฟันตกกระทันที แต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ยาสีฟันผสม

ฟลูออไรด ์หรือเร่ืองของน า้ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะมฟีลูออไรดไ์ม่เท่ากนั เป็นต้น 

 
มตชิน 

โรคมือเทา้ปาก 

  -เสนอข่าว ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบ้านหนองนางตุ้ม ต.ส าราญ อ.เมือง จ.ยโสธร มีค าสั่งให้ปิดเรียนชั่วคราวเป็น

เวลา 1 สปัดาห์ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสขุเข้าไปตรวจสอบและฉีดพ่นยาท าลายเชื้อโรค หลังรับแจ้งว่ามีเดก็

เลก็ป่วยด้วยโรคมอืเท้าปาก 

 
ไทยรัฐ 

เตือนภยัยาชดุมีสารตอ้งหา้ม 

  - เสนอข่าว ภญ.ไพลิน สาระมนต์ เภสชักรช านาญการ รพ.เวียงแก่น ลงพ้ืนที่ตรวจสอบร้านค้าตลาดจุดผ่อนปรน

ชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่บ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พบว่ามีการน ายาชุดที่มีสารสเตียรอยด ์

เคร่ืองส าอางและอาหารเสริมไม่มี อย.รวมทั้งยาแผนโบราณที่น าเข้ามาจาก สปป.ลาว โดยไม่ได้รับอนุญาต มาวาง

จ าหน่ายและได้ตรวจยึด ทั้งนี้  ทีมงานได้เฝ้าระวังตรวจสอบทั้งตลาดนัด ตลาดสด รวมทั้งร้านค้าขายของช า เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย หากพบสนิค้าไม่ถูกต้องให้แจ้ง จนท.ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ตรวจสอบ 

 
แนวหน้า 

เตือนระวงัพยาธิใบไมใ้นตบั 

     - เสนอข่าว  นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อ านาจเจริญ กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์โรคของผู้ ป่วย

อจุจาระร่วง ในพ้ืนที่ จ.อ านาจเจริญ พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมาจากการบริโภคส้มต าที่มสีารปนเป้ือนจากเชื้อโรค

ทางเดนิอาหาร นอกจากนี้พบว่า มะเรง็ตบัและมะเรง็ท่อน า้ด ีเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1 ซึ่งสาเหตอุาจเกดิจากพยาธิ

ใบไม้ตับฝังตัวอยู่ในร่างกาย ส่งผลให้เกดิการก่อมะเรง็ช้าๆ และที่ส  าคัญคือ  สารไนโตรซามีน ที่สะสมการหมักดอง

อยู่ใน ปลาร้า ปลาส้ม แหนม ผกักาดดอง  เมื่อรวมกนัจึงก่อปัญหามะเรง็มากที่สดุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
กรมประชาสมัพันธ ์

ตรวจเยีย่ม รพ.เสาไหเ้ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี 

   - เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 

ตรวจเย่ียมการด าเนินงานและการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 

โดยม ีนพ.โอภาส รองปลัด สธ. ผวจ.สระบุรี น าส่วนราชการ บุคลากร รพ. ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้  ปัจจุบัน รพ.เสาไห้

เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 รพ.อยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธเิทพรัตนเวชชานุกูล มีอตัลักษณ์

ร่วมกนัคอื “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”  โดยได้พัฒนาคุณภาพบริการ เป็น รพ.ต้นแบบด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการผสมผสานร่วมกบัการแพทย์แผนปัจจุบนั 

 

ไทยรัฐ 

สถานการณค์วามไม่สงบ จ.ยะลา 

     - เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สอบสวน สภ.ยะหา จ.ยะลา รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา ว่า มี

ชาวบ้านเหยียบกบัระเบดิได้รับบาดเจบ็สาหัส แพทย์เร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วรีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์

ยะลา  จากการสอบสวนทราบว่าผู้ได้รับบาดเจบ็เป็นลูกจ้างกรีดยางพารา  ได้เดินไปเหยียบกบัระเบิดแสวงเคร่ืองที่

คนร้ายแอบน ามาซุกไว้ใต้โคนต้นยาง  ต ารวจคาดการณ์ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่

เคล่ือนไหวอยู่ในพ้ืนที่ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นพ้ืนที่รอยต่อกบัสวนยางที่เกดิเหตุ ส าหรับพ้ืนที่เกดิเหตุ

เป็นหมู่บ้านชาวไทยพุทธ ปลอดเหตกุารณค์วามรนุแรงมาโดยตลอด เพ่ิงจะมาเกดิเหตรุนุแรงขึ้นในคร้ังนี้  

 

แนวหน้า 

กทม.ดูแลสุขภาพเชิงรุกถงึคอนโด 

  -เสนอข่าว   นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ ์รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.มนีโยบายในการดูแลสขุภาพประชาชนเชิงรุก 

ในชุมชน หมู่บ้าน เชิงป้องกนัมากกว่ารักษา ที่ผ่านมามีการอบรมอาสาสมัครดูแลสขุภาพชุมชน แล้ว 1,800 คนทุก

สปัดาห์ จะอบรม เพ่ิมอกีให้ม ี3,000 คน เพ่ือที่จะไปดูแลประชนชนในชุมชน หมู่บ้านขนาดใหญ่หรือคอนโดมเินียม 

 

มตชิน 

ธุรกิจบริการผูสู้งอายุ 

 -เสนอข่าว นายสบืพงษ์ สมติทนัต ์ผู้อ  านวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอน็.ซี.ซี.เอก็ซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จ ากดั หรือ

นีโอ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ไทยเริ่มเข้าสู่สงัคมสงูอายุแล้ว ในปี 2574 จะส่งผลให้เกดิความต้องการสนิค้า บริการ รวมถึง

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งพบว่ามูลค่าตลาดสนิค้า และบริการผู้สงูอายุในประเทศไทยเตบิโตต่อเนื่อง

โดยมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าปีนี้ จะขยายตัวราว 7-8% และมีโอกาสที่จะขยายตัวเป็นเท่าตัวใน



                                                             สรุปข่าววันที่ 29 มิถุนายน 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

อนาคต  ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีคือ ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพความต้องการของผู้สูงอายุ,  ธุรกิจสถานบริการ

ส าหรับดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ (เนิร์สซิ่งโฮม) หรือ ผู้ดูแลให้มาดูแลตามที่อยู่อาศัย,  ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ เช่น อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ภายในบ้านที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและการใช้

ชีวิตของกลุ่มผู้สงูอายุ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้เตรียมจัดงานอนิเตอร์แคร์ เอเชีย 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีผู้ประกอบการจากไทยและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้ เข้าร่วม

ชมงานทั้ง 3 วันกว่า 5,000 คน และมเีงินสะพัดในงานกว่า 700 ล้านบาท 

 

สยามรัฐ คอลัมน์  

จับอณุหภมูโิลก 

ยาเสพติด 

 -เสนอบทความ "ยูเอน็โอดีซี" รายงานประจ าปี ระบุว่า สถานการณ์ยาเสพติดในปี 2018 น่าวิตกกังวลยิ่งกว่าปี

ก่อนๆ ด้วยตวัเลขของปริมาณการผลิตและจ านวนผู้เสยีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกบัยาเสพตดิทวีเพ่ิมมากขึ้นเป็นประวัตกิารณ์ 

ยังแสดงความเป็นห่วงต่อกรณีที่บางรัฐ บางประเทศอนุญาตให้ "กัญชา"เป็น "สิ่งถูกกฎหมาย" ด้วยว่า จะส่งผล

กระทบต่อสขุภาพของผู้ ใช้ด้วยเหมือนกนั ภายหลังการใช้กญัชาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทยีบกบัช่วงที่ยังไม่ได้

อนุญาต 

 


